



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว๖๕๐๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๙๐๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.สมุทรปราการ ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แจ้งขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมการออกกำลังกายตามข้อสั่งการของ  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้กำหนดให้ ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
ในช่วง เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. ให้ส่วนราชการต่าง ๆ กำหนดเป็นช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งขอความร่วมมือให้ สถานศึกษา  
ในสังกัดทุกแห่ง ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมออกกำลังกายดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
เป็นต้นไป ในช่วง เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. โดยให้จัดตามความเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล รายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ ศรีสุวงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการแข่งขัน

โทร. ๐๖๑ ๗๒๗๙๙๐๔



ด้านที่สด

บันทึกข้อความ

5376

28 พ.ย. 2559

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักอำนวยการ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๔ ภายใน ๑๑๘๒  
ที่ ศธ.๐๒๐๑.๔/ ๑๓๘/๗๒ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ภารจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ.....

เรียน เลขาธิการองค์การหลัก รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เลขาธิการ กศน. เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ปรึกษา  
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ศธ. ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/  
สำนักงาน/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป./กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ศธ.  
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน สป. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ.

✓ ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดให้ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ในช่วงเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ให้ส่วนราชการต่าง ๆ กำหนดเป็นช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามคำสั่งการของ นายกรัฐมนตรี จึงได้เชิญผู้แทนจากองค์กรหลัก (ยกเว้น สกอ. และ สกศ.) และหน่วยงานที่มีที่ตั้งภายใน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาและเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอ ดังนี้

๑. ให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ในช่วงเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยให้ทุกคนใส่ชุดออกกำลังกาย (กางเกงขาสั้น ธรรมดาเป็นกางเกงขาสั้นขี้นขอให้ความยาวคลุมเข่า และเสื้อสีดำหรือสีขาว หากเป็นเสื้อสีอื่นให้ติดริบบิ้นดำด้วย) และในช่วงเวลาดังกล่าวขอความร่วมมือทุกหน่วยงานงดการนัดประชุมและการทำงานทุกประเภท และทุกคนจะต้องไม่นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายที่จัดขึ้นตามความเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล

๒. กำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย สถานที่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามเอกสารแนบ ๑

๓. สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยู่นอกบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ให้แต่ละหน่วยงานจัดกิจกรรมการออกกำลังกายตามความเหมาะสม และให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดแจ้งให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมออกกำลังกายดังกล่าวด้วย

✓ ทั้งนี้ ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานที่มีที่ตั้งภายในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเปิดกิจกรรมการออกกำลังกายของกระทรวงศึกษาธิการ (กิจกรรมเดินแอโรบิค) ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งขอความร่วมมือ  
ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมายภารกิจต่อไปด้วย  
จักขอบคุณยิ่ง



(นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ